

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1153 /UBND-TH

Tuy Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2015

V/v tổ chức thực hiện ý kiến  
chỉ đạo của UBND huyện tại  
Báo cáo số 237/BC-UBND

Kính gửi:

- Các phòng, ban liên quan;
- UBND các xã, thị trấn.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 22/12/2015 về kết quả giải quyết, trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện – khóa X; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Thủ trưởng các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo có liên quan của UBND huyện tại Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 22/12/2015 nêu trên ( gửi kèm Công văn này), báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND huyện và UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- LĐVP và CVVP;
- Lưu: VT.( 35 bản)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**\* Phạm Tích Hiếu**

Số: 237 /BC - UBND

Tuy Phước, ngày 22 tháng 12 năm 2015

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện – khóa X

Thực hiện Văn bản số 20/TTHĐND ngày 27/11/2015 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa X. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện xin báo cáo kết quả xử lý, giải quyết, cụ thể như sau:

#### I. LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT, ĐIỆN VÀ DÂN SINH

##### 1. Về đời sống, sản xuất, dân sinh

1.1 *Cử tri xã Phước Thành* đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ 4 hộ xây nhà trái phép ở khu vực bàu Nước Cơm, thôn Cảnh An 1, vi phạm hành lang đường bộ và lấn ra Bàu, gây cản trở dòng chảy. Mặc dù lấn, chiếm, nhưng có 2 hộ đã được cấp sổ đỏ nhà nằm trên diện tích đất Bàu.

##### *Trả lời:*

Về nội dung cử tri phản ánh: *4 hộ xây nhà trái phép ở khu vực bàu Nước Cơm, thôn Cảnh An 1, vi phạm hành lang đường bộ và lấn ra Bàu, gây cản trở dòng chảy.* Đây cũng chính là nội dung Báo điện tử Bình Định ngày 26/8/2015 đề cập đến. Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND xã Phước Thành kiểm tra, báo cáo kết quả cho UBND huyện. Kết quả kiểm tra hồ sơ địa chính và thực địa sử dụng đất của các hộ dân thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (gồm: hộ Trần Văn Tú, Nguyễn Kim Anh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Tấn Bá) thì 04 hộ dân nói trên có lấn chiếm đất hoang và một phần diện tích đất thuộc bàu Nước Cơm để xây dựng nhà ở; nhưng việc xây dựng của các hộ nêu trên không ảnh hưởng dòng chảy, vì theo kết quả khảo sát thực địa thì vị trí đầu nguồn của bàu Nước Cơm có khẩu độ hẹp hơn khẩu độ tại vị trí mà các hộ xây dựng nhà và khẩu độ cuối nguồn của bàu Nước Cơm (cách Bàu khoảng 50m về phía Đông là mương nước có độ rộng khoảng 01m).

Về nội dung cử tri phản ánh: *Mặc dù các hộ lấn, chiếm đất xây dựng nhà trái phép, nhưng có 02 hộ đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất nhà ở nằm trên diện tích đất Bàu.* Qua kiểm tra thì trong số 4 hộ dân nêu trên có 02 hộ (hộ ông Trần Văn Tú đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất ngày 26/8/2011, hộ ông Nguyễn Kim Anh đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất ngày 19/3/2015). Việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất được UBND huyện thực hiện theo đúng trình

tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sau khi được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận QSD đất, các hộ nêu trên, trong quá trình sử dụng đã tự coi nói, sửa chữa lại nhà cửa, trong đó có một phần diện tích lấn, chiếm không gian bầu Nước Cơm và nằm ngoài ranh giới đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Để xử lý vấn đề nêu trên, Chủ tịch UBND huyện đã có Văn bản số 1001/UBND-TNMT ngày 11/11/2015, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã Phước Thành tiến hành các bước xử lý vi phạm của 4 hộ dân ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành lấn, chiếm đất xây dựng nhà trái phép theo quy trình, quy định của pháp luật. Theo báo cáo của UBND xã Phước Thành tại Văn bản số 101/BC-UBND ngày 18/12/2015, thì UBND xã Phước Thành đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 hộ dân nêu trên mỗi hộ là 3 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu và các hộ đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước nhưng không thực hiện khôi phục hiện trạng ban đầu.

Để xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên, sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Phước Thành, Chủ tịch UBND huyện đã giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát lại trình tự thủ tục xử lý hành chính của UBND xã Phước Thành, nếu đã lập đúng đủ theo quy trình, quy định của pháp luật thì tham mưu Chủ tịch UBND huyện văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phước Thành tiếp tục hoàn tất các thủ tục tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

**1.2 Cử tri xã Phước An phản ánh:** Hiện nay lô đất A 9 thuộc Cụm công nghiệp Phước An (phía Đông bờ tràn), Công ty TNHH gỗ Thành Phúc đã đổ đất nâng cao mặt bằng và tiến hành xây dựng bờ tường nhưng chỉ chừa 01m cho hành lang bảo vệ mương kết hợp đường đi dân sinh, (đoạn từ đường bê tông trong xóm phía Bắc lô A9 dọc theo mương bê tông xuống phía Đông bị ông Đủ) thì không thể đảm bảo thoát nước kịp trong mùa mưa lũ nên nước sẽ tràn ngập vào nhà dân của hai thôn Ngọc Thạnh 1, Ngọc Thạnh 2. Để khắc phục, UBND huyện đã cho mở đoạn mương từ đường vào Cụm công nghiệp Phước An (sau khu dân cư dọc theo tường rào phía Đông của Công ty TNHH Thanh Hải lô A1) đến giáp mương cũ theo hiện trạng) để chia bớt lượng nước thoát trong mùa mưa lũ. Cử tri cho rằng phương án này chỉ chia sẻ một lượng nước không đáng kể, vì mương cũ theo hiện trạng là con mương tưới bằng bê tông nhỏ hẹp không thể thoát kịp, mà lượng nước ở sông Hà Thanh tràn qua quá lớn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng cùng với UBND xã Phước An khẩn trương khảo sát để có phương án xử lý, giải quyết việc tiêu thoát nước cho cả khu vực trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế các thiệt hại xảy ra cho nhân dân.

#### **Trả lời:**

Nội dung cử tri kiến nghị cũng chính là nội dung đơn kiến nghị của ông Phan Văn Sơn và một số hộ dân ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An. Để giải quyết vấn đề này, ngày 21/10/2015, UBND huyện Tuy Phước đã có Văn bản số 902/UBND-TNMT chỉ đạo xử lý, giải quyết. Theo đó, để đảm bảo nhà cửa một số

**1.4 Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện sớm lắp đặt công tơ để Nhân dân thôn Kim Xuyên có thể sử dụng nước sạch; vì hiện nay, tuy đã có hệ thống đường ống nhưng lại không cho lắp đặt công tơ kịp thời nên người dân không có nước sạch để sử dụng.**

**Trả lời:**

Đường ống nước sạch đến các xóm thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa được đầu tư giai đoạn 2 thuộc dự án Nhà máy nước Cát Nhơn, hiện nay lắp đặt đã hoàn thành, nhưng Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh chưa bàn giao cho Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện (QLNS&VSMT). Để việc lắp đặt công tơ được kịp thời, giúp Nhân dân sớm sử dụng được nước sạch, UBND huyện giao trách nhiệm cho Ban QLNS&VSMT huyện có văn bản đề nghị Trung tâm Nước sạch và VSMT tỉnh bàn giao đường ống và cấp đồng hồ theo dự án, Ban QLNS&VSMT huyện tiến hành thỏa thuận lắp dự toán lắp đặt đường ống, đồng hồ đo nước vào hộ dân theo quy định sau khi đã được bàn giao từ Trung tâm Nước sạch và VSMT tỉnh.

## **2. Về điện**

**2.1 Cử tri xã Phước Hòa đề nghị Điện lực Tuy Phước trồng thêm trụ điện ở cuối hạ thế xóm Gò Miếu, thôn Kim Đông để 40 hộ dân ở đây mắc riêng dây điện, vì hiện nay Nhân dân mắc chung một trụ dây điện rất chằng chịt gây mất an toàn trong sử dụng điện.**

**Trả lời:**

Theo Báo cáo số 151/ĐLTP-KT ngày 11/12/2015 của Điện lực Tuy Phước, khu vực xóm Gò Miếu, thôn Kim Đông, Điện lực Tuy Phước đã khảo sát và lập phương án thực hiện trong năm 2016.

**2.2. Cử tri xã Phước Thuận phản ánh: Vừa qua, Điện lực Tuy Phước đã quan tâm cải tạo lại hệ thống đường dây dẫn điện vào 02 xóm Nam và Ân Trung Nam thuộc thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận nhưng không trồng thêm trụ chính, đoạn này lại rất xa trụ tổng nên không an toàn. Đề nghị Điện lực Tuy Phước quan tâm trồng thêm trụ chính trên đoạn tuyến nêu trên để Nhân dân kéo điện về sinh hoạt.**

**Trả lời:**

Theo Báo cáo số 151/ĐLTP-KT ngày 11/12/2015 của Điện lực Tuy Phước,

- Đối với xóm Ân Trung Nam, thôn Nhân Ân, Điện lực Tuy Phước đã đưa vào đầu tư xây dựng năm 2015 và đang triển khai thi công đường dây điện hạ áp đến cuối xóm.

- Đối với 7 hộ dân (nhà ở giữa ruộng) tại xóm Nam, thôn Nhân Ân hiện đang sử dụng điện tự kéo về. Trong năm 2015 Điện lực Tuy Phước đã đưa vào thực hiện trong Dự án KFW1 mở rộng, nhưng không được duyệt. Điện lực Tuy Phước đã khảo sát lập phương án cải tạo củng cố đường dây tại khu vực trên và có kế hoạch thực hiện trong năm 2016.

**2.3 Cử tri xã Phước Thắng phản ánh:** Hiện nay trên tuyến điện từ đường ĐT 640 đến nhà bà Hồ Thị Mười, đội 8, thôn Phổ Đồng có 1 trụ điện bị gãy đầu, đường dây trần bị võng xuống thấp có khả năng nguy hiểm đến tính mạng của Nhân dân trong mùa mưa bão sắp đến. Đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm kiểm tra, thay trụ và đường dây đoạn tuyến nêu trên.

**Trả lời:**

Theo Báo cáo số 151/ĐLTP-KT ngày 11/12/2015 của Điện lực Tuy Phước, tại khu vực nêu trên, Điện lực Tuy Phước đã khảo sát và đề nghị cung cấp vật tư nâng thêm độ cao, thay dây dẫn trần bằng dây dẫn bọc cách điện để thực hiện trong năm 2016.

**2.4. Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị các ngành chức năng kiến nghị với Chi nhánh điện đưa điện về xóm núi thuộc đội 7B, thôn Diêu Trì để phục vụ Nhân dân; vì hiện nay Nhân dân phải sử dụng điện giá rất cao (gần 3000đ/kW) và hệ thống điện không đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt trong mùa bão sắp đến.**

**Trả lời:**

Theo Báo cáo số 151/ĐLTP-KT ngày 11/12/2015 của Điện lực Tuy Phước, tại khu vực nêu trên, Điện lực Tuy Phước đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong Dự án KFW2, hiện nay, đang giai đoạn thẩm định duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

**2.5 Cử tri xã Phước Sơn đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm di dời trụ điện gần Cầu lạc bộ người cao tuổi thuộc thôn Xuân Phương nhằm mở rộng mặt đường để thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn.**

**Trả lời:**

Nội dung cử tri kiến nghị, Điện lực Tuy Phước đã phối hợp cùng địa phương kiểm tra, và được biết thôn Xuân Phương chưa có kế hoạch mở rộng để làm đường bê tông và hiện tại cũng chưa xác định vị trí trụ điện nào bị vướng. Khi nào địa phương có kế hoạch bê tông hóa đường giao thông, địa phương thông báo Điện lực Tuy Phước để phối hợp di dời trụ điện.

**2.6 Cử tri xã Phước Sơn đề nghị Điện lực Tuy Phước đưa điện lưới đến hai xóm: xóm 6 và xóm 7, thôn Kỳ Sơn nhằm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con; đồng thời, đảm bảo an toàn về sử dụng điện; vì lưới điện cũ đã xuống cấp và cách xa với xóm dân cư nên không đủ điện áp để phục vụ sinh hoạt của bà con. (Khoảng cách từ trụ chính đến xóm 6 là 200m; xóm 7 tầm 500m. Dân tự kéo điện trụ bằng tre dây nhỏ không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ).**

**Trả lời:**

Theo Báo cáo số 151/ĐLTP-KT ngày 11/12/2015 của Điện lực Tuy Phước, Điện lực Tuy Phước đã thực hiện khảo sát hiện trường và sẽ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2017. Trước mắt, tập trung xử lý củng cố những đoạn đường dây có kết cấu yếu để đảm bảo an toàn.

## II. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. *Cử tri xã Phước Hưng* đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm có kế hoạch nâng cấp gia cố một số đoạn thuộc tuyến đê sông Gò Chàm gồm: Đoạn giáp ranh thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng với xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn (trại chăn nuôi ông Hải); hạ lưu đập Gò Đậu đến nhà ông Võ Văn Vinh (sau lưng UBND xã dài khoảng 500m); thượng lưu cầu Háo Lễ (khoảng 500m); đoạn hạ lưu cầu Háo Lễ đến giáp cầu 7 Bính (hai bờ Nam, Bắc); đoạn hạ lưu cầu Ông Quế đến giáp xã Phước Quang và thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng.

### *Trả lời:*

Trong các năm qua từ năm 2011- 2014, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, UBND tỉnh và nguồn vốn của huyện, UBND huyện đã lập dự án và tiến hành gia cố, kiên cố các đoạn đê sông xung yếu, bức xúc thuộc sông Gò Chàm, với chiều dài các đoạn đê đã gia cố, kiên cố là: **2.190m**, trong đó cụ thể:

- Năm 2011: Gia cố đê sông Gò Chàm (Đoạn vườn họ thôn Biểu Chánh) chiều dài 268 m;

- Năm 2012: Gia cố Đê thượng lưu công Biểu Chánh, chiều dài 97m;

- Năm 2013: Đê sông Gò Chàm (Đoạn phía nam cầu sắt đến cầu Ông Quế) chiều dài 825m;

- Năm 2014: Đê sông Gò Chàm đoạn Soi Chi, xã Phước Hưng chiều dài 1.000m;

Riêng trong năm 2015, UBND huyện tiếp tục gia cố đê sông Gò Chàm, đoạn Nam thượng lưu cầu Háo Lễ với chiều dài 534,4 và bổ sung đoạn thôn Tân Hội kéo dài 307,9m. Hiện nay công trình đã thi công và bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong vùng.

Về kiến nghị của cử tri xã Phước Hưng, do nguồn kinh phí đầu tư có hạn, UBND huyện ghi nhận, giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND xã Phước Hưng kiểm tra đề xuất để có kế hoạch đầu tư những đoạn đê bức xúc, xung yếu còn lại theo thứ tự ưu tiên trong những năm đến.

2. *Cử tri xã Phước Hòa* đề nghị UBND huyện quan tâm gia cố đoạn đê sông từ Gò Tù đến nhà ông Khương, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa vì hiện nay hết sức xung yếu, trong khi đó phía bên xã Phước Hiệp đã được đầu tư gia cố.

### *Trả lời:*

Trong năm 2014 và năm 2015, UBND huyện đã lập dự án tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh triển khai thi công tuyến đê hạ lưu tràn 3 xã ở những đoạn đê bức xúc như cử tri đã nêu, trong đó có đê hạ lưu Cầu Vạn, đê thượng, hạ lưu đập Nha Phu, đê sông Kôn- đoạn hạ lưu tràn 03 xã (Phước Hiệp, Phước Hòa), đê Bà Trứ đến đê Gò Tháp, tổng chiều dài đã được gia cố, kiên cố là: **10.643m** với tổng kinh phí 96.455 triệu đồng. UBND huyện ghi nhận kiến nghị

của cử tri; giao trách nhiệm cho Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với phòng, ban liên quan, UBND xã Phước Hòa kiểm tra đề xuất UBND huyện có kế hoạch đầu tư những đoạn bức xúc còn lại vào năm 2016, năm 2017.

**3. Cử tri xã Phước Hiệp phản ánh:** Vừa qua, huyện đã đầu tư rất nhiều vào việc gia cố bờ kè, đê sông khu vực các thôn Lục Lễ, Tân Lễ - xã Phước Hiệp; tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một đoạn khoảng 700 mét thuộc đội 9, thôn Lục Lễ chưa gia cố được. Đề nghị UBND huyện quan tâm tiếp tục có kế hoạch gia cố trước mùa mưa lũ sắp đến.

*Trả lời:*

Đoạn đê sông 700 mét thuộc đội 9, thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, hiện nay UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư thuộc Dự án gia cố đê sông Côn- đoạn hạ lưu tràn 03 xã, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc và đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, và hỗ trợ nguồn kinh phí để sớm có kế hoạch đầu tư, kiên cố.

**4. Cử tri thôn Phong Tân, xã Phước Lộc đề nghị** UBND huyện có kế hoạch đắp kè bằng bê tông từ Trạm bơm 19/5 đến đập Thông 9, xã Phước Lộc.

*Trả lời:*

Đoạn đê từ Trạm bơm 19/5 đến đập Thông 9, hiện nay UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc, hiện hồ sơ của dự án đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và hỗ trợ nguồn kinh phí để sớm có kế hoạch đầu tư, kiên cố.

**5. Cử tri xã Phước Sơn phản ánh:** Bờ Bắc thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn thuộc kênh Nam Đập Cát có lắp đặt 01 Xi-phông bắt ngang qua bằng ống sắt 80, dài 100 mét, mỗi khi lấy nước bị các vật cản làm nghẹt không đảm bảo yêu cầu tưới tiêu. Hơn nữa, mỗi khi mưa lũ, đã phá hủy hơn 1.500 m<sup>2</sup> đất sản xuất của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch khảo sát, có biện pháp sửa chữa phù hợp.

*Trả lời:*

Kênh Nam Đập Cát thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước ngọt nuôi tôm hai xã Phước Hòa – xã Phước Sơn, được UBND tỉnh hỗ trợ nguồn vốn xây dựng từ năm 2009-2011, kênh có nhiệm vụ cung cấp nước ngọt nuôi tôm cho 02 xã Phước Sơn, Phước Hòa; đồng thời, cung cấp nước tưới cho sản xuất nhân dân trong vùng. Năm 2014, UBND huyện đã bàn giao cho địa phương quản lý khai thác và sử dụng, đơn vị trực tiếp quản lý là HTX NN 2 Phước Sơn. Hệ thống kênh cấp nước ngọt nuôi tôm hai xã Phước Hòa - Phước Sơn có tổng chiều dài 4,9 km, trong đó tuyến kênh có một đoạn dài khoảng 52,5m bằng 02 đám ruộng do nhiều năm qua bị thiên tai làm thủy phá, khoét sâu; nhằm đảm bảo cho công trình nên các ngành liên quan và đơn vị tư vấn đã thống nhất chọn giải pháp thiết kế xi phông bắt ngang qua bằng ống sắt 80 để cung cấp nước tưới. Theo kiến nghị của cử tri, hiện nay mỗi khi lấy nước bị các vật cản làm nghẹt, không đảm bảo yêu cầu tưới tiêu. Trước mắt, để đảm bảo cung cấp nước tưới, tiêu, UBND huyện giao UBND xã

Phước Sơn chỉ đạo HTX NN 2 Phước Sơn thường xuyên có kế hoạch kiểm tra nạo vét, vớt rác trước cửa chắn rác của xi phong; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế xả rác xuống lòng kênh gây ách tắc mỗi khi điều tiết nước phục vụ tưới tiêu. Về lâu dài, UBND huyện chỉ giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan có kế hoạch khảo sát và đề xuất biện pháp khắc phục sửa chữa cho phù hợp.

#### **6. Cử tri xã Phước Sơn đề nghị:**

- UBND huyện có kế hoạch cân đối nguồn kinh phí để tiếp tục thi công bê tông phía Nam tuyến kênh TX6 (đoạn từ cầu xóm 6 đến xóm 8, thôn Xuân Phương) để phục vụ sản xuất, tránh sạt lở ảnh hưởng nhà dân trong mùa mưa.

- UBND huyện có kế hoạch khảo sát đầu tư nâng cấp, mở rộng xây dựng bờ kè phía Nam, đoạn dưới cầu Đội Thông.

#### **Trả lời:**

Đoạn bờ phía Nam tuyến kênh TX6, thuộc thôn Mỹ Cang và đoạn bờ kè phía Nam, phía dưới cầu Đội Thông, hiện nay UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc; hiện hồ sơ của dự án đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, đồng thời hỗ trợ nguồn kinh phí để sớm có kế hoạch đầu tư, kiên cố.

### **III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN**

**1. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khu di giãn dân vùng ngập lũ triều cường ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa.**

#### **Trả lời:**

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 26/04/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản; thời điểm thực hiện Dự án bắt đầu từ năm 2010. Đến tháng 7/2011, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện được thành lập và được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiếp tục thực hiện công tác GPMB. Quá trình nhận bàn giao để thực hiện công tác GPMB phát sinh nhiều vấn đề, các hộ dân khiếu nại, phải xin chủ trương. Do đó, đến nay việc thi công công trình đạt 70% khối lượng, còn 30% bị vướng do trong công tác GPMB, các hộ dân chưa thống nhất còn khiếu nại, tranh chấp, đòi đất và gây cản trở không cho thi công. Cụ thể là các hộ Huỳnh Văn Hùng tranh chấp đất với ông Ngô Văn Can, Trần Thanh Sang, Ngô Văn Anh. Mặc dù, đã có quyết định giải quyết khiếu nại nhưng các hộ vẫn ngăn cản không cho thi công đường vào khu quy hoạch, trong đó, việc khiếu nại đòi lại đất của hộ ông Trần Duy Thuận đã được giải quyết nhưng hộ ông vẫn ngăn cản không bàn giao mặt bằng; hoặc một số hộ khác tự ý chia tách và yêu cầu phải bố trí đất ở nên không hợp tác trong công tác GPMB.



Từ tình hình thực tế nêu trên, việc cử tri kiến nghị công trình chậm tiến độ là có cơ sở. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng, UBND huyện giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tập trung rà soát những tồn tại vướng mắc, chủ trì, phối hợp với các ban ngành và địa phương giải quyết nhằm thanh toán vốn tạm ứng và khép dự án.

**2. Cử tri xã Phước Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công tuyến đê Đông và các công trình đê sông, kênh mương, đường giao thông bê tông do huyện làm Chủ đầu tư sớm hoàn thành trước mùa mưa; đồng thời, sớm khắc phục những hư hỏng như đoạn Lộ Thượng – Dương Thiện, xã Phước Sơn... để đảm bảo phục vụ cho Nhân dân đi lại và sản xuất.**

*Trả lời:*

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thi công 02 công trình: Gia cố đê sông Cây Me (đoạn thượng lưu cầu Đội Thông) và gia cố đê sông Kôn (đoạn bờ Bắc Lộ Thượng), đến nay đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các phần việc còn lại để tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng.

Riêng công trình đường bê tông xi măng xã Phước Sơn có tổng mức đầu tư tương đối lớn, trong khi nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cho công trình có hạn chế nên UBND huyện phải phân kỳ đầu tư cho phù hợp. Đến nay, đã thi công hoàn thành tuyến 02 (từ đường BTXM đi Lộ Thượng đến bờ Nam kênh TX6) và cơ bản hoàn thành tuyến 01 (từ xóm 11 Kỳ Sơn đến giáp đường BTXM đi Lộ Thượng) và sẽ triển khai thực hiện tuyến 03 (từ xóm 22 Vinh Quang 2 đến giáp đê Đông) vào đầu năm 2016.

Về việc khắc phục những hư hỏng các tuyến đường do việc thi công các công trình trên địa bàn xã Phước Sơn, UBND huyện giao trách nhiệm cho Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công và UBND xã Phước Sơn để xác định cụ thể những vị trí hư hỏng và có kế hoạch sửa chữa. Riêng đối với các hư hỏng do việc thi công dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại, UBND huyện giao UBND xã Phước Sơn làm việc với Ban Quản lý dự án Thủy lợi của tỉnh để đề nghị khắc phục.

**3. Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị UBND huyện có kế hoạch quan tâm đầu tư kinh phí để kiên cố hệ thống thoát nước thải từ Khu dân cư chợ Diêu Trì mới qua kênh thoát nước sông Kôn - Hà Thanh, đoạn qua thôn Diêu Trì đến sông Hà Thanh để tránh ô nhiễm môi trường.**

*Trả lời:*

Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư và chợ Diêu Trì mới đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 29/11/2001. Theo Đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt có bố trí hệ thống thoát nước thải cho Khu dân cư và chợ Diêu Trì mới dọc các tuyến đường quy hoạch, sau đó đầu nối vào các công thoát nước hiện trạng ngang qua Quốc lộ 1A với đường kính D 1200mm tại 3 vị trí.

Hiện nay, UBND huyện đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng của Khu dân cư và chợ Diêu Trì mới, đang hoàn chỉnh dự án chợ Diêu Trì mới để đưa vào khai thác vận hành. Ngoài việc xây dựng xong cơ sở hạ tầng (có hệ thống thoát nước thải) của Khu dân cư và chợ Diêu Trì mới, UBND huyện còn hỗ trợ kinh phí cho UBND thị trấn Diêu Trì xây dựng kiên cố tuyến mương kín thoát nước thải nối từ cống thoát nước thải gần nhà hàng Hoàng Long đến kênh thoát nước sông Côn – Hà Thanh để đảm bảo cho việc thoát nước thải của Khu dân cư và chợ Diêu Trì mới.

Việc xây dựng đoạn mương thoát nước thải qua thôn Diêu Trì đến sông Hà Thanh, UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND thị trấn Diêu Trì để đề xuất, tham mưu UBND huyện phương án xử lý tối ưu và đồng bộ ngay sau khi dự án chợ Diêu Trì mới đi vào hoạt động.

**4. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát phía sau khu tái định cư (4,7 ha) ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc để có đường thoát nước tránh ô nhiễm môi trường.**

*Trả lời:*

Đồ án quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc đã được UBND huyện Tuy Phước phê duyệt tại Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 25/09/2015 với diện tích 4,7 ha. Theo đồ án quy hoạch được UBND huyện phê duyệt cũng như dự án đầu tư thì trong khu tái định cư này có thiết kế xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Ngoài việc xây dựng hệ thống thoát nước trong khu quy hoạch nối vào hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19 mới và các cống qua đường hiện trạng của Quốc lộ 19 mới còn có xây dựng thêm tuyến mương bê tông giữa khu dân cư hiện trạng dọc Quốc lộ 19 cũ và Khu tái định cư Quốc lộ 19 mới nối ra mương thoát dọc tuyến Quốc lộ 19 mới để đảm bảo cho việc thoát nước không gây ô nhiễm môi trường.

Hệ thống thoát nước thải này hiện tại chưa xây dựng vì đang triển khai thi công phần san nền.

#### **IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**1. Cử tri xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp phản ánh: Các biển báo trên tuyến đường ĐH 42 đã hư hỏng; đồng thời nhiều đoạn trên tuyến này đã xuống cấp, hư hỏng, ngập úng, nước không thể thoát được và cầu Thuận Lễ, xã Phước Hiệp hiện nay đã bị bong tróc, hư hỏng, lòi sắt phần mặt cầu. Đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 42 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước mắt có kế hoạch sửa chữa mặt cầu Thuận Lễ và những đoạn đã bị xuống cấp.**

*Trả lời:*

Những vấn đề cử tri kiến nghị là đúng, hiện tuyến đường huyện ĐH 42 có nhiều vị trí bị hư hỏng, nhiều đoạn bị ngập úng do không có hệ thống thoát nước

tại các khu dân cư quy hoạch dọc hai bên tuyến; mặt cầu Tuân Lễ, hiện đã bị bong tróc phần BTXM, có chỗ đã lộ cốt thép trên mặt cầu.

Tuyến đường ĐH 42 đã được UBND tỉnh thống nhất về chủ trương nâng cấp mở rộng tại Văn bản số 1038/ UBND – TH ngày 21/03/2014, UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện lập hồ sơ dự án. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, UBND huyện đã có chủ trương, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện lập kế hoạch sửa chữa mặt đường tại cầu N1 và cầu N8; xây dựng rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến đường tại khu vực dân cư xóm Bắc, thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước nhằm thoát úng cho đoạn đường từ công ông Giảng đến tràn Trà Bu. Về lâu dài, giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện lập kế hoạch tiếp tục sửa chữa, khôi phục: Hệ thống biển báo, mặt cầu Tuân Lễ và một số hư hỏng khác còn lại của tuyến đường.

**2. Cử tri xã Phước Thuận đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch khảo sát đầu tư, sửa chữa cống cầu Chùa, thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận vì hiện nay bị xuống cấp.**

*Trả lời:*

Cống Cầu Chùa thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận nằm trên tuyến đường thôn Phổ Trạch do UBND xã Phước Thuận quản lý. Căn cứ qui định về phân cấp quản lý, đầu tư, UBND huyện giao UBND xã Phước Thuận kiểm tra mức độ hư hỏng của cống, sớm có kế hoạch sửa chữa.

## **V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG**

**1.1 Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét việc cấp đất xây dựng cơ sở gạch không nung của ông Ung Văn Nhòng có đúng mục đích sử dụng hay không? Vì hiện nay không thấy sản xuất gạch mà xây dựng nhà ở kiên cố, chăn nuôi gà, trong khi đó Nhân dân phải di dời mồ mả để Nhà nước giao đất cho ông Nhòng sử dụng sai mục đích.**

*Trả lời:*

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra hồ sơ thuê đất và hiện trạng sử dụng đất của ông Ung Văn Nhòng, đối chiếu, rà soát với các quy định pháp luật, kết quả như sau:

- Hộ ông Ung Văn Nhòng được UBND huyện cho thuê đất tại thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa để sản xuất gạch 06 lỗ vào năm 2008 và ngày 18/04/2012, UBND huyện đã thu hồi đất tại Quyết định số 262/QĐ-UBND để UBND tỉnh giao đất cho Cơ quan quân sự huyện hoán đổi xây dựng khu vực Trường bắn. Theo đó, thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, để ổn định sản xuất cho hộ ông Ung Văn Nhòng, UBND huyện đã cho hộ ông Ung Văn Nhòng thuê đất tại vị trí khác thuộc thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa để xây dựng Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 01/04/2014.

- Qua kiểm tra hiện trạng trên khu đất, ông Ung Văn Nhòng đã xây dựng nhà làm việc kết hợp nơi sinh hoạt, diện tích khoảng 84m<sup>2</sup>, nhà chuồng bò,

chuồng nuôi thỏ, trồng một số cây lặt vặt như cỏ, đu đủ... và đất trồng. So với quy hoạch tổng mặt bằng được UBND huyện phê duyệt nhà làm việc là phù hợp. Ông Nhòng trình bày sau khi cho thuê đất, hộ đầu tư nâng mặt bằng xây dựng cơ sở khó khăn nên không có khả năng tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, trong thời gian này hộ trồng cây lặt vặt và chăn nuôi theo tính chất gia đình để có kinh phí nộp tiền thuê đất.

Về việc này, để đảm bảo sử dụng đất theo quy định pháp luật, trong buổi kiểm tra các ngành và địa phương, Đoàn công tác đã đề nghị ông Nhòng sử dụng theo mục đích đất cho thuê, nếu không có khả năng đầu tư thì có thể xem xét ngành nghề khác để xin phép Nhà nước cho chuyển mục đích. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm việc cụ thể với ông Nhòng, nếu ông không thực hiện được phương án sản xuất gạch không nung (theo mục đích sử dụng đất ban đầu đã được UBND huyện cho thuê) hoặc không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuê để triển khai ngành nghề khác trong thời gian theo quy định thì đề xuất UBND huyện xử lý thu hồi đất theo quy định pháp luật.

**1.2 Cử tri xã Phước Thành đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý Xưởng gỗ Thăng Lợi nằm trên địa bàn thôn Bình An 1, xã Phước Thành; vì đã xả nước thải màu đen ra khu vực xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, nước thải này đã chảy đến vùng ruộng mương Sanh và cầu Biều làm rau chết.**

*Trả lời:*

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp các ngành liên quan của huyện và địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, kết quả: Do Xí nghiệp Thăng Lợi để nguyên liệu gỗ tại mặt bằng sân không được che chắn nên khi trời mưa, nước mưa thấm thấu qua gỗ nguyên liệu làm nước thải có màu sẫm đen, theo hệ thống thoát nước chảy ra môi trường gây ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh là có cơ sở.

Ngày 30/11/2015, UBND huyện đã ban hành văn bản 1073/UBND-TNMT chỉ đạo Xí nghiệp Thăng Lợi khắc phục tình trạng nêu trên. Giao trách nhiệm Phòng TN & MT huyện đôn đốc, theo dõi việc khắc phục môi trường của Xí nghiệp, báo cáo kết quả cho UBND huyện.

**1.3 Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty đá Mỹ Quang, vì trong quá trình khai thác đá, Công ty đã cho nổ mìn quá lớn, gây ảnh hưởng đến nhà cửa và cuộc sống của người dân xung quanh.**

*Trả lời:*

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản (đá làm VLXD thông thường) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ Quang, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Phòng, ban huyện và địa phương tiến hành kiểm tra thực địa khu vực khai thác của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ Quang vào ngày 22/10/2015. Qua kết quả kiểm tra, ngày 13/11/2015, UBND huyện đã báo cáo cụ thể với UBND tỉnh tại Văn bản số 215/BC-UBND và ban hành Văn bản số 1005/UBND-TNMT ngày 13/11/2015

chỉ đạo Công ty sớm khắc phục những ảnh hưởng do hoạt động khai thác đá của Công ty gây ra. UBND huyện giao Phòng TN & MT huyện đôn đốc, theo dõi việc khắc phục của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ Quang và báo cáo kết quả cho UBND huyện.

**1.4 Cử tri xã Phước Thắng phản ánh:** Hiện nay các khu dân cư tập trung như: Chợ Phước Thắng, Đội 1, thôn Lạc Điền (dọc Tỉnh lộ 640), thôn Phổ Đồng (nằm dọc Tỉnh lộ ĐT 636B), rác thải sinh hoạt không có nơi tiêu hủy, vứt xuống dòng kênh mương hoặc đem đổ tập trung những nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện có kế hoạch cho xe đến thu gom rác ở các địa điểm trên.

*Trả lời:*

Cử tri xã Phước Thắng kiến nghị UBND huyện chỉ đạo tổ chức thu gom rác thải dọc tỉnh lộ 640, dọc tỉnh lộ ĐT636B và chợ Phước Thắng để giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo đời sống sinh hoạt, sức khỏe của bà con là chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay về phương tiện và nguồn nhân lực thực hiện công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại Ban QLNS&VSMT huyện được đầu tư ở mức có hạn. Ban QLNS&VSMT đã bố trí thu gom rác thải sinh hoạt hết năng lực hiện có; vì vậy, không đủ điều kiện mở rộng địa bàn thu gom theo kiến nghị của cử tri xã Phước Thắng. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian đến, UBND huyện xem xét, cân đối kinh phí trang bị thêm phương tiện, dụng cụ, nguồn nhân lực để Ban QLNS&VSMT huyện phối hợp các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch mở rộng địa bàn thu gom.

Để xử lý tình trạng vứt, xả rác thải bừa bãi ra nơi công cộng gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của nhân dân, UBND huyện giao UBND các xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân xử lý rác thải tại chỗ, tránh việc vứt, xả rác thải bừa bãi ra nơi công cộng gây ô nhiễm; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban QLNS&VSMT huyện tìm biện pháp tối ưu để giải quyết thu gom rác thải công cộng trên địa bàn. Đối với các khu vực dân cư gặp khó khăn do không đảm bảo phương tiện và nhân lực phục vụ thu gom, UBND huyện giao trách nhiệm UBND các xã triển khai thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại địa bàn theo Đề án thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại cộng đồng dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Tuy Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 mà UBND huyện ban hành tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/05/2014.

## **VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC**

**1. Cử tri xã Phước Thành đề nghị** UBND huyện quan tâm xây dựng thêm 1 phòng học ở Cụm trường Mầm non thôn Bình An 1, xã Phước Thành; vì hiện nay nhu cầu ra lớp của trẻ quá đông, cơ sở vật chất hiện tại của trường không đáp ứng được.

*Trả lời:*

Trên cơ sở đề nghị của cử tri xã Phước Thành và đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện, UBND huyện dự kiến ghi danh mục xây dựng 01 phòng học tại

điểm trường Bình An trong năm 2016 để thông qua tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.

**2. Cử tri xã Phước Hòa phản ánh:** Hiện nay Cụm trường Phân hiệu Bình Lâm thuộc Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa đã bị xuống cấp hư hỏng, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng.

*Trả lời:*

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện tiến hành kiểm tra thực trạng các phòng học tại Cụm trường Bình Lâm thuộc trường TH số 1 Phước Hòa. Kết quả: Hiện trạng phòng học không xuống cấp nặng, chỉ hư hỏng nhỏ phần cửa, Ban giám hiệu Trường TH số 1 Phước Hòa đã tiến hành sửa chữa đảm bảo an toàn cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng GD&ĐT huyện xây dựng kế hoạch tu sửa, nâng cấp Cụm trường này trong một vài năm đến khi có nguồn vốn đầu tư.

**3. Cử tri xã Phước Thắng phản ánh:** Tại Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 28/10/2015, UBND huyện đã trả lời với cử tri: Cụm trường Tiểu học thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng không thể giao cho địa phương sử dụng vì để dành xây dựng Cụm trường Mầm non thôn Thanh Quang thuộc trường Mầm non xã Phước Thắng. Tuy nhiên, cử tri cho rằng: Hiện nay, diện tích đất đang sử dụng cho giáo dục mầm non tại xã rất lớn; hơn nữa, diện tích đất dự phòng phía sau Cụm trường Mầm non thôn Thanh Quang còn rất nhiều. Do đó, đề nghị UBND huyện xem xét giao lại cho UBND xã quản lý, sử dụng vào mục đích khác.

*Trả lời:*

Diện tích đất của Cụm trường Tiểu học thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng là đất sử dụng cho mục đích giáo dục, cụ thể dành cho giáo dục mầm non thôn Thanh Quang, thuộc Trường mầm non xã Phước Thắng. Căn cứ vào tình hình điều tra trẻ mầm non của thôn Thanh Quang, trong những năm đến, để đảm bảo nâng tỉ lệ trẻ ra lớp (nhất là trẻ 3, 4 tuổi), trên địa bàn thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng cần thiết phải có thêm phòng học để sử dụng lâu dài cho giáo dục mầm non ở địa phương kể từ năm học 2016-2017.

## VII. LĨNH VỰC Y TẾ

**1. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho Phòng khám khu vực Phước Hòa để đảm bảo việc khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân.**

*Trả lời:*

Phòng khám khu vực Phước Hòa là phòng khám đa khoa, được phân hạng loại 4, thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân các xã cánh Bắc của huyện, bình quân mỗi ngày có trên 100 người đến khám bệnh và từ 15-20 người nằm điều trị nội trú. Phòng khám chỉ được trang bị một số máy xét nghiệm thông thường, huyết học, điện tim, siêu âm đen trắng... Hiện nay Trung tâm Y tế đã bố trí và sử dụng theo đúng quy định.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân 4 xã phía Bắc huyện cần phải có một số trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm màu, máy chụp X-Quang, máy đo điện não... Trong thời gian tới, UBND huyện giao Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch đề xuất Sở Y tế Bình Định, Ủy ban nhân dân huyện đầu tư kinh phí để mua thêm một số trang thiết bị y tế hiện đại, cần thiết nhằm đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân được tốt hơn.

**2. Cử tri xã Phước Nghĩa phản ánh: Hiện tại, Trạm Y tế xã Phước Nghĩa thiếu bác sĩ nên rất khó khăn cho việc khám, chữa bệnh cho người dân. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện cử bác sĩ về Trạm để công tác khám, chữa bệnh cho người dân được bảo đảm hơn.**

**Trả lời:**

Hiện nay huyện Tuy Phước có 13 Trạm Y tế xã, thị trấn nhưng có 05 Trạm Y tế xã chưa có bác sĩ tại chỗ, đó là: Phước Quang, Phước Thành, Phước Hòa, Phước Hưng và Phước Nghĩa. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đã có kế hoạch tăng cường bác sĩ của Trung tâm Y tế về tại các Trạm Y tế các xã không có bác sĩ tại chỗ để tăng cường, hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh tại Trạm, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân địa phương. Tuy nhiên, hiện nay toàn Trung tâm Y tế huyện chỉ có 19 bác sĩ. Mỗi khoa, phòng tại Trung tâm chỉ có từ 01 đến 02 bác sĩ, trong khi đó, trung bình mỗi ngày Trung tâm thăm khám từ 500 – 600 lượt bệnh nhân, lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện thường xuyên dao động từ 150 – 160 người, luôn cao hơn so với chỉ tiêu 110 giường bệnh được giao nên bác sĩ phải làm việc liên tục mới có thể hoàn thành tốt công tác chuyên môn; hầu hết các bác sĩ đều không được nghỉ bù trực vào buổi sáng, nghỉ phép năm. Do lực lượng bác sĩ còn ít, trong khi số lượng bệnh nhân cần phục vụ tại Trung tâm khá đông nên ưu tiên bác sĩ làm việc tại Trung tâm.

Đối với Trạm Y tế xã Phước Nghĩa, từ ngày 01/07/2015, bác sĩ Hồ Thị Thu Hường chuyển công tác về Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế Tuy Phước đã quan tâm tăng cường bác sĩ Hồ Thị Sinh về Trạm công tác vào các chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần (có thông báo tại Trạm Y tế xã Phước Nghĩa) để phục vụ khám chữa bệnh tại địa phương.

Trong năm 2016, UBND huyện giao trách nhiệm cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước phải phân công về trạm y tế xã, thị trấn ít nhất 01 bác sĩ để khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

**3. Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị:**

**- Xem xét kiểm tra, xử lý thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của một số y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện. Vì hiện nay có tình trạng bệnh nhân đến khám bị cấp sai thuốc so với bệnh lý, gây bức xúc cho người dân.**

**Trả lời:**

Theo Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước: Đơn vị luôn đặt công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân lên vị trí quan trọng hàng đầu, vì vậy cán bộ, viên chức, nhân viên của Trung tâm thường xuyên được học tập nâng cao năng

lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, niềm nở, tận tình đối với bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

Trong quá trình chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân đến khám, bác sĩ sử dụng thuốc theo bệnh, một số loại thuốc có nhiều biệt dược, công dụng trị bệnh giống nhau, bác sĩ dựa vào các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng và kinh nghiệm thực tế để kê đơn thuốc. Có lẽ một số bệnh nhân nhận thấy mình cùng một bệnh nhưng loại thuốc bác sĩ kê đơn lần này khác với lần trước nên cho rằng bác sĩ cấp thuốc sai so với bệnh lý.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện tăng cường hơn nữa trong kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn và thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh, nhằm đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng cao.

**- Xem xét giải quyết tình trạng vệ sinh môi trường ở Khoa Nhi và các khu vực xung quanh Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, vì hiện nay không đảm bảo vệ sinh cho bệnh nhân.**

*Trả lời:*

Trong nhiều năm qua, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước không ngừng được đầu tư nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng, từng bước xây dựng môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp, được nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân khen ngợi.

Tuy nhiên, tại Trung tâm Y tế huyện, mỗi ngày có từ 500 – 600 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú; đồng thời lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện thường xuyên dao động từ 150 – 160 người bệnh, luôn vượt chỉ tiêu so với giường bệnh kế hoạch giao. Để đảm bảo vệ sinh tại các khoa, phòng và khu vực xung quanh Bệnh viện, đơn vị đã bố trí đội ngũ hộ lý thường xuyên lau chùi, quét dọn, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; đồng thời giao một bộ phận có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo vệ sinh được sạch sẽ phục vụ bệnh nhân, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp.

Với lượng bệnh nhân đến khám và nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện rất đông, nhất là tại khoa Nội – Nhi, công tác vệ sinh được tăng cường và bảo đảm. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, có một số ít bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vô ý để đồ ăn, thức uống, vứt rác không đúng nơi quy định, gây phản cảm cho mọi người xung quanh, cử tri nhìn thấy đã phản ánh là đúng.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo giữ gìn vệ sinh tại các khoa, phòng và khu vực xung quanh Bệnh viện; đồng thời thường xuyên phổ biến, hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của khoa, phòng và Bệnh viện, tất cả vì mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp, xây dựng cơ quan văn hóa.

**- Xem xét lại việc bố trí Phòng khám Lao tại Trung tâm Y tế huyện, vì hiện nay Phòng khám Lao bố trí ở phía trước, nhìn phản cảm.**



**Trả lời:**

Phòng khám Lao là một bộ phận của khoa Khám thuộc Trung tâm Y tế huyện, được bố trí phía dưới khu khám bệnh, bên cạnh là khoa Dược, nằm riêng biệt, là nơi có ít người qua lại giúp cho người bệnh lao khi đến khám bệnh ít ảnh hưởng đến tâm lý, đồng thời hạn chế được nguồn lao lây lan cho các bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.

Trung tâm Y tế Tuy Phước nhận thấy việc bố trí Phòng Khám Lao là phù hợp với thiết kế và vị trí xây dựng, phản ánh nêu trên của cử tri là không có cơ sở.

**VIII. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH**

**1. Cử tri xã Phước Lộc** đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có kế hoạch hỗ trợ tiền xây nhà ở cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ ông Nguyễn Thanh Mạnh ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc; vì ông đã làm hồ sơ và gửi ngành chức năng hơn 2 năm nhưng đến nay chưa được nhận tiền hỗ trợ.

**Trả lời:**

Hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà ở cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ ( gọi tắt là Quyết định số 22) của hộ ông Nguyễn Thanh Mạnh ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc đã được UBND huyện đăng ký với Sở Xây dựng để trình UBND tỉnh (từ tháng 7/2014) nhưng nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền xây nhà ở cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 phụ thuộc vào nguồn kinh phí của tỉnh bố trí cho huyện. Trong năm 2014, UBND tỉnh Bình Định đã bố trí cho UBND huyện tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 20/04/2015 là 05 xã/05 hộ với tổng số tiền 200 triệu đồng; UBND huyện đã xem xét và bố trí cho 05 hộ/05 xã (Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước An) có bức xúc về nhà ở trên địa bàn theo như Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 07/07/2015 của UBND huyện Tuy Phước. UBND huyện xem xét hỗ trợ cho hộ gia đình ông khi UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện Quyết định 22 cho huyện .

**2. Cử tri thị trấn Tuy Phước** đề nghị UBND huyện sớm giải quyết chế độ hỗ trợ cho cán bộ công chức có hệ số lương dưới 2,34.

**Trả lời:**

Việc chi trả tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức cấp xã có hệ số lương dưới 2,34 do UBND cấp xã thực hiện chi trả theo nguồn kinh phí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 4 của Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Trường hợp đã thực hiện chi trả theo đúng quy định như nội dung nêu trên nhưng vẫn còn thiếu nguồn, UBND cấp xã báo cáo UBND huyện đề nghị cấp bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện chi trả kịp thời và đảm bảo quyền lợi cho cán

bộ, công chức cấp xã. Đề nghị UBND thị trấn Tuy Phước bố trí kinh phí giải quyết chế độ hộ trợ cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý có hệ số lương dưới 2,34 theo quy định.

**3. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện quan tâm giải quyết trường hợp đề nghị truy tặng Bà Mẹ VNAH của mẹ Nguyễn Thị Kinh ở thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, do sai sót tên tuổi nên đến nay chưa được truy tặng.**

**Trả lời:**

Bà Nguyễn Thị Kinh (đã từ trần), ở thôn Kim Đông, xã Phước Hòa có 02 con là liệt sĩ: Liệt sĩ Phạm Văn Trung, số hồ sơ; 25175 và liệt sĩ Phạm Đình Thọ, số hồ sơ; 53310. Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ thì bà Nguyễn Thị Kinh đủ điều kiện đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tuy nhiên, trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Kinh, thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ không trùng khớp, do đó UBND xã Phước Hòa chưa xác lập được hồ sơ theo quy định, với lý do sau:

- Về năm sinh: Theo hồ sơ gốc của liệt sĩ (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đang lưu giữ) liệt sĩ Phạm Văn Trung, khai mẹ đẻ của liệt sĩ là Nguyễn Thị Kinh, năm sinh 1915; liệt sĩ Phạm Đình Thọ, khai mẹ đẻ của liệt sĩ là Nguyễn Thị Kinh, năm sinh 1919 (giữa 2 liệt sĩ khai mẹ Nguyễn Thị Kinh về năm sinh không trùng khớp), việc này Hội đồng chính sách xã Phước Hòa và thân nhân của mẹ Nguyễn Thị Kinh xác định mẹ Nguyễn Thị Kinh sinh năm 1919 là đúng thực tế; đồng thời, đã xác lập hồ sơ điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Văn Trung: Mẹ Nguyễn Thị Kinh từ năm sinh 1915 sang năm sinh 1919 và đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định điều chỉnh lại năm sinh, cấp giấy xác nhận số 2088/GXN-SLĐTBXH ngày 17/08/2015; đồng thời, đã chuyển cho UBND xã Phước Hòa.

- Về thủ tục hồ sơ:

+ Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ: Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ.

+ Liệt sĩ: Phạm Đình Thọ, hiện tại thân nhân liệt sĩ không còn giữ bản gốc Bằng Tổ quốc ghi công để sao lục làm cơ sở cho việc xác lập hồ sơ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ngày 27/11/2015 UBND huyện ( thông qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện) mới nhận được danh sách đề nghị xác nhận liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ Phạm Đình Thọ của UBND xã Phước Hòa (kèm theo đơn của thân nhân liệt sĩ Phạm Đình Thọ báo mất bằng tổ quốc ghi công), sau khi xem xét hồ sơ, UBND huyện đã cấp giấy xác nhận liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ số 23/UBND-XN ngày 07/12/2015 và đã chuyển cho UBND xã Phước Hòa.

Như vậy, đến nay việc điều chỉnh thông tin và bổ sung giấy tờ liên quan về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đã đủ điều kiện để xác lập hồ sơ đề nghị Nhà nước truy

tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Kinh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn UBND xã Phước Hòa khẩn trương phối hợp với gia đình mẹ Nguyễn Thị Kinh xác lập hồ sơ gửi cho UBND huyện ( thông qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện) để xem xét, lập thủ tục ở cấp huyện báo cáo UBND tỉnh Bình Định theo quy định.

## **IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG**

**1. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị thi công chi trả tiền đền bù hoa màu do thi công các công trình ở các thôn: Bình Lâm, Tân Mỹ, Kim Tây xã Phước Hòa, vì từ năm 2014 đến nay, Nhà nước chưa thực hiện chi trả cho Nhân dân.**

### ***Trả lời:***

Từ năm 2014 đến nay trên địa bàn xã Phước Hòa triển khai xây dựng 05 công trình dự án có phát sinh bồi thường GPMB như sau: Đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu giai đoạn 1, Đê biển hạ lưu đập Nha Phu giai đoạn 2, Đê sông Kôn, đoạn hạ lưu tràn 3 xã, Kè chống xói lở đê hạ lưu cầu Vạn và nhánh sông Kôn thuộc các thôn Bình Lâm, Tân Mỹ, Kim Tây, Tùng Giản, Hữu Thành, xã Phước Hòa. Qua quá trình thực hiện công tác GPMB chi trả cho hộ bị thiệt hại có nhiều nguyên nhân chậm nhưng nguyên nhân chủ yếu là:

- Việc lập thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền giao đất, thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến việc chậm phê duyệt phương án chi tiết để tiến hành chi trả cho dân.

- Việc bố trí nguồn vốn chi trả chưa kịp thời như một số công trình đã phê duyệt phương án chi tiết nhưng lại chưa bố trí nguồn hoặc kế hoạch vốn trong năm đã hết phải chờ điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư và kế hoạch vốn.

Đến nay, 05 công trình nêu trên cơ bản đã chi trả xong, chỉ còn lại công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu, xã Phước Hòa (giai đoạn 2) còn vướng lại 4 hộ: *Lê Thị Trần, Nguyễn Văn Gương, Hồ Tám và Nguyễn Quang Minh*, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tập trung thực hiện kiểm kê bổ sung. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang lập phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt và tiến hành chi trả.

Do vậy, việc cử tri xã Phước Hòa kiến nghị là có cơ sở, để giải quyết việc chi trả cho 4 hộ còn lại của dự án Đê biển hạ lưu đập Nha Phu, xã Phước Hòa (giai đoạn 2), UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tập trung thực hiện kiểm kê bổ sung. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang lập phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt và tiến hành chi trả.

**2. Cử tri xã Phước Thuận Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây nhà làm việc cho ngành Công an và Xã đội của xã Phước Thuận, vì hiện nay cơ sở làm việc rất chật hẹp.**

### ***Trả lời:***

Trụ sở làm việc của HĐND & UBND xã Phước Thuận được xây dựng mới năm 2011 và đã đưa vào nghiệm thu sử dụng năm 2013, với diện tích xây dựng: **371,0m<sup>2</sup>**; diện tích sàn: **742,0m<sup>2</sup>**; với tổng kinh phí thực hiện: 4.034.630.000 đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 954.000.000 đồng; **Ngân sách huyện hỗ trợ: 2.000.000.000 đồng.**

Hiện nay UBND xã Phước Thuận đã bố trí cho Công an xã và Xã đội xã mỗi đơn vị 01 phòng, với diện tích sử dụng: 18,0m<sup>2</sup>/phòng. Do vậy, việc bố trí thêm phòng hoặc xây dựng nhà làm việc cho ngành Công an và Xã đội của xã Phước Thuận là thuộc cơ chế đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND xã Phước Thuận.

**3. Cử tri xã Phước Lộc phản ánh: Các hộ nằm trong diện được giải tỏa trắng của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc đã nhận đủ tiền đền bù và đất ở khu tái định cư nhưng vẫn cố ý tái lấn chiếm. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của huyện khẩn trương phối hợp với UBND xã Phước Lộc tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nêu trên.**

*Trả lời:*

- Theo Biên bản bàn giao mặt bằng của Ban bồi thường GPMB Dự án Quốc lộ 1 và UBND xã Phước Lộc lập ngày 26/08/2015 thì: Sau khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án, phần diện tích còn lại của các hộ bị giải tỏa trắng nằm ngoài chỉ giới GPMB. Đối với các hộ chưa tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc, UBND huyện giao UBND xã Phước Lộc phối hợp với Tổ công tác lập biên bản vi phạm từng trường hợp cụ thể để xin ý kiến cấp thẩm quyền xử lý. Bàn giao quỹ đất đã thu hồi để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 nhưng nằm ngoài chỉ giới GPMB để UBND xã Phước Lộc tiếp tục quản lý theo đúng quy định.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện hướng dẫn UBND xã Phước Lộc thực hiện xử lý các hộ vi phạm theo thẩm quyền. Tiếp theo đó, ngày 21/10/2015, UBND huyện đã có Văn bản số 903/UBND-TNMT yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Lộc phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra rà soát từng trường hợp cụ thể về tình trạng thửa đất, đối soát với điều kiện sử dụng của từng thửa đất, lộ giới đường Quốc lộ 1 và các điều kiện liên quan khác... Trên cơ sở đó, báo cáo UBND huyện. Trong thời gian kiểm tra, rà soát yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Lộc quản lý chặt chẽ đối với diện tích đất này, không được để phát sinh, lấn chiếm xây dựng trái phép làm mất trật tự tại địa phương.

- Ngày 18/11/2015 UBND xã Phước Lộc chủ trì mời các phòng chức năng của huyện có liên quan kiểm tra rà soát từng trường hợp cụ thể về tình trạng thửa đất, đối soát với điều kiện sử dụng của từng thửa đất, lộ giới đường Quốc lộ 1 và các điều kiện liên quan khác... UBND xã Phước Lộc đã có báo cáo từng trường hợp cụ thể gửi cho UBND huyện. UBND huyện đang trong quá trình rà soát chỉ đạo xử lý.

## **X. LĨNH VỰC KHÁC**

1. *Cử tri xã Phước Lộc* phản ánh: Ông Nguyễn Dương Anh Vũ, sinh năm 1990, trong thời gian học Đại học có vay vốn học sinh, sinh viên; sau khi ra trường, ông Vũ có tham gia phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 26/02/2013 đến ngày 28/01/2015. Sau khi xuất ngũ, mặc dù ông có quyết định xuất ngũ và xác nhận của cơ quan quân sự, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vẫn thu tiền lãi trong 02 năm đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét lại và miễn giảm tiền lãi cho ông Vũ.

*Trả lời:*

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Phước:

Từ ngày 21/10/2008 đến ngày 11/05/2010 hộ gia đình bà Dương Thị Bích Liên có vay vốn chương trình học sinh sinh viên (HSSV) thông qua hộ gia đình, cho sinh viên Nguyễn Dương Anh Vũ học Đại học tại Trường Đại học Quang Trung, với số tiền vay 16.600.000 đồng, thời gian vay và trả nợ là 05 năm (02 năm vay + 02 năm trả nợ + 01 năm tìm việc làm), sinh viên Nguyễn Dương Anh Vũ ra trường ngày 26/09/2012, hạn trả nợ cuối cùng ngày 26/09/2015, ngày 17/10/2015 bà Dương Thị Bích Liên có đơn gia hạn nợ đến ngày 17/04/2016.

Căn cứ Văn bản số 1964/NHCS-TDSV ngày 15/7/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn một số nội dung bổ sung và chấn chỉnh cho vay HSSV năm học 2009-2010. **Tại Điểm 2:** Đối với HSSV đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự đã nêu rõ:

a) Đối với HSSV đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự nếu còn dư nợ .....thì số dư nợ đó được kéo dài thời gian trả nợ và được miễn lãi tiền vay tương ứng với thời gian phục vụ tại ngũ, nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày HSSV nhập ngũ ....

b) Hồ sơ, thủ tục: để được hưởng chính sách đối với HSSV đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự, khách hàng vay vốn cần gửi cho NHCSXH nơi cho vay các Giấy tờ sau đây:

+ Khi HSSV nhập ngũ, người vay phải gửi đến NHCSXH nơi cho vay **bản sao Lệnh gọi nhập ngũ (có công chứng)**. Căn cứ vào lệnh gọi nhập ngũ NHCSXH.....ghi vào Sổ vay vốn (cả Sổ lưu ngân hàng và Sổ khách hàng lưu giữ) .... "*tạm thời chưa thu nợ, thu lãi do HSSV đi nghĩa vụ quân sự*".

+ Sau khi HSSV kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, người vay gửi ngay cho NHCSXH nơi cho vay **bản sao Quyết định xuất ngũ (có công chứng)** ...để NHCSXH xác định thời gian phục vụ tại ngũ giảm lãi tiền vay.

Theo kiến nghị của cử tri, sinh viên Nguyễn Dương Anh Vũ tham gia nghĩa vụ quân sự từ ngày 26/02/2013 đến 28/01/2015 xuất ngũ; tuy nhiên, người vay chưa cung cấp cho NHCSXH huyện hồ sơ, thủ tục để hưởng chính sách ưu đãi. Đến nay, NHCSXH huyện cũng chưa nhận được giấy tờ nào để lưu hồ sơ chứng minh sinh viên tham gia nghĩa vụ quân sự. Như vậy, NHCSXH huyện không có cơ sở để thỏa mãn yêu cầu của sinh viên Nguyễn Dương Anh Vũ được.

2. *Cử tri xã Phước Nghĩa* phản ánh: Công trình khu cải táng thuộc xã Phước Nghĩa thi công từ rất lâu nhưng đến nay chưa hoàn thành. Mặt khác, hiện nay xe thi công công trình của Công ty TNHH Minh Dư đang thi công khai thác sỏi, đá và khi mưa lớn, lượng nước chảy cuốn theo sỏi, đá tràn xuống các ngôi mộ ở khu vực này; hơn nữa, xe vận chuyển sỏi, đá đã làm đường xuống cấp gây khó khăn cho người dân đi mai táng. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với đơn vị thi công để sớm hoàn thành công trình này.

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và các ngành có liên quan tiến hành giải quyết.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa X, UBND huyện kính báo cáo Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện./.

**Nơi nhận:**

- TT HU;
- TT HĐND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT. (T 92b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Tích Hiếu**